

Tăng cường phòng, chống cháy, nổ



Diễn tập phương án chữa cháy tại kho xăng dầu Hòa Bình (Vũ Thu).

Tết Nguyên đán và lễ hội đầu xuân, trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, vui chơi, giải trí và tập trung đông người; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân tăng cường các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tập kết, tích trữ hàng hóa, kéo theo đó là sự gia tăng nhu cầu sử dụng điện, xăng dầu, khí gas... do đó sẽ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các sự cố cháy, nổ.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai công tác phòng, chống cháy, nổ dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và lễ hội đầu xuân, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) và công an các huyện, thành phố chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn để nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác PCCC, quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt; bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, kế hoạch, công văn chỉ đạo của các cấp, các ngành về công tác PCCC; tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức

về PCCC đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức trong công tác PCCC. Chủ động kiểm tra khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác PCCC tại cơ quan, đơn vị, địa phương; đầu tư trang bị, sửa chữa, bảo dưỡng các phương tiện PCCC & CNCH phục vụ công tác sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. UBND các xã, phường, thị trấn chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra điều kiện an toàn về PCCC đối với các cơ sở trọng điểm, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; tập trung đối với khu dân cư, hộ gia đình, đặc biệt là loại hình nhà cho thuê trọ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trong khu dân cư vào thời gian trước và giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; kịp thời phát hiện các tồn tại, vi phạm và nguyên nhân; đánh giá làm rõ trách nhiệm người đứng đầu tổ chức, cơ sở vi phạm; kiên quyết xử lý nghiêm và yêu cầu các tổ chức, cơ sở vi phạm khắc phục ngay tồn tại, thiếu sót, vi phạm về PCCC.

Trung tá Tô Xuân Trường, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh cho biết: Để làm tốt công tác PCCC dịp Tết, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, lực lượng cảnh sát PCCC đã tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện kịp thời những hạn chế, bất cập, có phương án khắc phục, tránh xảy ra sự cố về cháy, nổ. Chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ bám sát các địa bàn, cơ

sở trọng điểm về cháy, nổ để kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn PCCC & CNCH, đặc biệt là các trung tâm thương mại, chợ, các nhà máy, xí nghiệp chung cư cao tầng. Phối hợp với các cơ quan bảo chí xây dựng phòng sự, tin, bài tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp, kỹ năng quyết xử lý, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động. Lực lượng PCCC công an tỉnh chủ động phối hợp với công an các huyện, thành phố xây dựng phương án chữa cháy theo phương châm "4 tại chỗ", rà soát lực lượng, phương tiện PCCC của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn để huy động phục vụ công tác chữa cháy và CNCH khi cần thiết. Tổ chức tốt công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ để xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Với việc chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC & CNCH trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, các lễ hội đầu năm 2019 sẽ góp phần nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác này, kiên quyết không để xảy ra các vụ cháy, nổ lớn gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

NGUYỄN TÙNG

Thời gian gần đây, qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tình trạng vi phạm quy định về ATTP trong sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản vẫn còn diễn ra ở một số cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Các vi phạm chủ yếu là: sử dụng phụ gia, hóa chất cấm sử dụng, ngoài danh mục, quá hạn sử dụng, quá liều lượng trong sản xuất giò chả, thủy sản; sử dụng chất kích thích sinh trưởng, thuốc bảo vệ thực vật không bảo đảm thời gian cách ly, ngoài danh mục; lạm dụng kháng sinh, hóa chất trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Ông Lê Xuân Hòa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết: Chi cục đặt ra mục tiêu giải quyết căn bản tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trong sản xuất trồng trọt, giảm rõ nét tồn dư thuốc BVTV, hàm lượng nitrat, kim loại nặng trong nông sản thực phẩm có nguồn gốc thực vật, đặc biệt là rau, củ, quả tươi sống; nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng nông sản thực phẩm an toàn. Nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân kinh doanh vật tư nông nghiệp vi phạm pháp luật, tạo niềm tin cho người tiêu dùng, từ ngày 5/1 đến hết ngày 25/3, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra điều kiện bảo đảm ATTP trong quá trình trồng trọt, xử lý sau thu hoạch đối với các cơ sở sản xuất, xử lý sau thu hoạch nông sản có nguồn gốc thực vật, trong đó tập trung các vùng trồng rau lớn của tỉnh, kiểm tra các loại rau sống chuẩn bị cho thu hoạch. Vừa qua, chúng tôi tiến hành lấy mẫu test nhanh sản phẩm rau cải chip, xà lách và rau mùng tơi tại xã Trung An (Vũ Thu), kết quả kiểm tra cho thấy các chỉ số về hàm lượng nitrat, kim loại nặng, dư lượng thuốc BVTV, khuẩn E.coli đều trong ngưỡng cho phép.

Ông Phạm Văn Thứ, Giám đốc HTXNN Trung An (xã Trung An, huyện Vũ Thu) cho biết: Xã Trung An là một trong những vùng sản xuất rau lớn của tỉnh với diện tích chuyên canh rau màu trên 40ha, diện tích vụ đông đạt trên 100ha. Xà lách, rau diếp, thì là, rau mùi là những cây trồng truyền thống của địa phương, được trồng luân canh từ 5 - 6 vụ/năm. Trung bình mỗi ngày toàn xã xuất bán từ 10 - 25 tấn rau. Để xây dựng vùng sản xuất rau an toàn, ngoài việc quy hoạch vùng sản xuất, đầu tư hạ tầng, HTX thường xuyên phối hợp với các đơn vị tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, quy trình sản xuất, chăm

Bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán

Vào dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ nông sản thực phẩm thường tăng cao, bùng phát nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP). Trước thực trạng đó, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật triển khai nhiều giải pháp để tăng cường thực thi pháp luật, bảo đảm ATTP nông, lâm, thủy sản.



Cán bộ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phổ biến quy trình sản xuất rau an toàn cho người dân.



Nông dân xã Trung An (Vũ Thu) chăm sóc rau màu.

sóc rau an toàn. Đặc biệt, nhiều năm trở lại đây người dân cũng nâng cao ý thức trách nhiệm trong sản xuất, ngoài việc sử dụng phân hữu cơ để hạn chế

phân vô cơ, thuốc BVTV sinh học cũng được thay thế các loại thuốc hóa học, bảo đảm thời gian cách ly từ 10 - 15 ngày. Vì vậy, các loại rau của địa phương

đều bảo đảm an toàn đối với người sử dụng.

Ngoài việc thanh tra, kiểm tra, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã thực hiện đánh giá, xếp loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn tỉnh; tiến hành ký cam kết sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp bảo đảm theo quy định của pháp luật tại một số hộ sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, phổ biến Luật Trồng trọt, Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, các quy định của Chính phủ về quản lý phân bón; phổ biến quy trình sản xuất rau an toàn, sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc "4 đúng" tới bà con nông dân trồng rau trong toàn tỉnh; giới thiệu, biểu dương các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh rau an toàn; đồng thời, hướng dẫn người dân nhận biết và sử dụng sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, sản phẩm đã được kiểm soát và được sản xuất từ cơ sở đã được chúng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

NGÂN HUYỀN

Giải quyết dứt điểm tình trạng nợ lương công nhân tại Công ty TNHH Sunny Gloves

Nhiều tháng qua, công nhân Công ty TNHH Sunny Gloves bị doanh nghiệp này nợ lương với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng khiến người lao động (NLD) hoang mang, lo lắng. Trước sự việc trên, tổ chức công đoàn các cấp cùng các ngành chức năng kịp thời vào cuộc, đến nay chủ sử dụng lao động đã hoàn trả đầy đủ tiền lương và các chế độ cho NLD.

Công ty TNHH Sunny Gloves có trụ sở tại đường Quách Đình Bảo, phường Tiên Phong, thành phố Thái Bình (100% vốn Hàn Quốc), thành lập năm 2015, ngành nghề chính là sản xuất găng tay với số lao động khoảng 30 người. Trước đây, việc trả lương và các chế độ của công nhân được Công ty thực hiện theo đúng cam kết. Tuy nhiên, khoảng 6 tháng cuối năm 2018, nhiều công nhân bị nợ lương. Theo phản ánh của công nhân, từ tháng 7 đến tháng 12/2018, Công ty nợ lương công nhân với số tiền hơn 386 triệu đồng, trong đó 16 công nhân đang làm việc bị nợ hơn 283 triệu đồng, khoảng 14 công nhân đã nghỉ việc bị nợ hơn 103 triệu đồng. Ngoài ra Công ty còn nợ đóng BHXH cho công nhân từ tháng 9 đến tháng 12/2018 hơn 79 triệu đồng. Rất nhiều lần công nhân phản ánh về tình



Các ngành chức năng làm việc với chủ sử dụng lao động.

trạng nợ lương, nợ BHXH, tuy nhiên đều không được Công ty hồi đáp thỏa đáng. Công nhân Phạm Văn Dũng cho biết, anh làm ở Công ty được 3 năm. Từ ngày vào làm việc, hàng tháng anh và các công nhân khác đều không bị chậm lương. Tuy nhiên, khoảng 6 tháng cuối năm 2018, Công ty xảy ra tình trạng nợ lương công nhân, bản thân anh bị Công ty chậm lương 4 tháng với số tiền trên 20 triệu đồng. Lý do chậm lương được Công ty đưa ra là do đơn hàng chưa tìm được đối tác, việc làm ăn gặp khó khăn nên chưa có tiền trả công nhân. Vì vậy, một số công nhân sau vài tháng

chậm lương đã chuyển nơi khác làm việc.

Ngay sau khi nắm được thông tin về vụ việc, Liên đoàn Lao động tỉnh cùng Liên đoàn Lao động thành phố Thái Bình phối hợp với các ngành chức năng đã xuống gặp gỡ công nhân để nắm bắt tình hình và tìm biện pháp giải quyết đồng thời đề nghị NLD không đập phá máy móc, bảo vệ tài sản. Ngày 10/1, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động thành phố, Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp thành phố và đại diện tập thể công nhân đã lập biên bản về vụ việc. Theo biên bản, trước thông tin Giám

đốc Công ty từ Hàn Quốc sang Công ty vào ngày 15/1, công nhân đề nghị trong thời gian 2 ngày (16 - 17/1) Giám đốc phải thanh toán các khoản nợ lương cho công nhân từ tháng 7 đến tháng 12/2018 và tháng 1/2019 bảo đảm đúng chế độ. Nếu trong thời gian trên Giám đốc Công ty không thanh toán công nhân sẽ kiến nghị các quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật. Công nhân cũng đề nghị các cơ quan, ban, ngành chức năng của tỉnh, thành phố can thiệp để Công ty trả lương, BHXH, BHYT, BHTN cho NLD từ tháng 7 đến tháng



Bên trong xưởng làm việc của Công ty TNHH Sunny Gloves.

12/2018. Tiếp đó, ngày 16/1, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động thành phố cùng các đơn vị chức năng và công nhân đã có buổi làm việc trực tiếp với chủ sử dụng lao động người Hàn Quốc để nghị trả đầy đủ lương và các chế độ cho công nhân theo đúng hợp đồng lao động. Sau nhiều lần thương lượng với các đơn vị chức năng và NLD, chủ sử dụng lao động đã cam kết trả đầy đủ tiền lương và các chế độ cho công nhân trong ngày 17/1.

Chiều ngày 17/1, chúng tôi liên lạc với công nhân của Công ty thì được biết tất cả công nhân

đều đã nhận đủ số tiền lương từ tháng 7 đến tháng 12/2018 và đóng BHXH từ tháng 9 đến tháng 12/2018. Mọi người rất phấn khởi trước sự vào cuộc kịp thời của tổ chức công đoàn và các ngành chức năng. Công nhân Phạm Văn Dũng cho biết: Việc bị Công ty nợ lương nhiều tháng, hơn nữa lại đúng dịp cuối năm, gần Tết khiến cuộc sống của NLD càng khó khăn. Nhiều người phải vay mượn để có tiền trang trải cuộc sống. Nếu không có tổ chức công đoàn vào cuộc không biết bao giờ chúng tôi mới nhận được tiền lương, trong khi Tết Nguyên đán đang đến gần. Chung niềm vui với anh Dũng, anh Phạm Văn Ghi chia sẻ: Mặc dù chuyển chỗ làm việc nhưng doanh nghiệp vẫn còn nợ tôi 2 tháng lương với số tiền trên 10 triệu đồng và nợ đóng BHXH, nay nhận được tiền tôi cảm ơn tổ chức công đoàn các cấp đã đồng hành để bảo vệ quyền và

lợi ích cho NLD.

Ông Đào Xuân Tuấn, Trưởng ban Chính sách pháp luật, Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, trách nhiệm của tổ chức công đoàn là chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho NLD. Khi NLD cần sự giúp đỡ của tổ chức công đoàn khi đó công đoàn thực sự là chỗ dựa tin cậy của NLD. Tuy nhiên, theo ông Tuấn, việc nợ lương xảy ra tại Công ty TNHH Sunny Gloves cũng một phần do NLD quá tin tưởng vào chủ sử dụng lao động để thời gian nợ lương quá dài. Cũng với đó, vấn đề chưa thành lập tổ chức công đoàn tại Công ty cũng phần nào ảnh hưởng đến việc bảo vệ quyền lợi cho NLD. Vì vậy, để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, chủ sử dụng lao động và NLD cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về lao động.

NGUYỄN CƯỜNG